





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 มิถุนายน 2567




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน, thebangkokinsight , thecoverage)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า สภาเภสัชกรรมมีเป้าหมายให้ร้านยาเข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ให้มากที่สุด โดยจะเป็นร้านยาคุณภาพที่ผ่านการประเมินรับรองจากสภาเภสัชกรรม เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการเข้ารับบริการ โดยได้ประเมินผลสำเร็จร้านยาที่ร่วมโครงการ ภาพรวมครึ่งปีผลเป็นที่น่าพอใจ มีร้านยาเข้าร่วมกว่า 2 พันแห่งแล้ว ให้การดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ กว่า 2 ล้านครั้ง ติดตามอาการหลัง 3 วัน ผลร้อยละ 90 หายจากอาการที่เป็นอยู่ ตั้งเป้าปี 2568 มีร้านยาเข้าร่วม 5 พันแห่ง โดยในอนาคตจะพัฒนาระบบส่งต่อที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้รับการรักษาต่อเนื่อง 	
<p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>นโยบายกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. ... ระหว่างวันที่ 11 - 25 มิ.ย. ขณะนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และเชื่อว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง หากมีการตั้งข้อสังเกตหรือให้ความเห็นที่เหมาะสมต่อการปรับแก้ร่างประกาศ ทาง สธ.จะนำมาหารือต่อไป ส่วนที่มีข้อสังเกตว่ามีการปลดล็อกส่วนของเมล็ดกัญชา ซึ่งต่างจากประกาศ สธ.เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2563 ที่กำหนดให้ช่อดอกและเมล็ดกัญชาเป็นยาเสพติด โดยมีเหตุผลเป็นไปตามอนุสัญญายาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งปัญหาหลักที่มุ่งแก้ไขคือการใช้ในเชิงสันตนาการที่มาจากช่อดอก ส่วนเมล็ดกัญชานั้นมีความเกี่ยวข้องด้านการปลูกและการใช้ในเชิงพาณิชย์ - นายธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers กล่าวว่า กรณีภาครัฐจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนั้นเห็นด้วยที่จะนำช่อดอกกลับไปเป็นยาเสพติด กลุ่มวิสาหกิจเน้นการปลูกพัฒนากัญชาสายพันธุ์ทางการแพทย์ โดยส่งออกไปหลายประเทศไม่เน้นขายสันตนาการ อีกทั้งถ้าร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด จะควบคุมช่อดอกกัญชาได้อย่างเข้มงวด ซึ่งจะสามารถพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ไปสู่ทั่วโลกได้ ส่วนด้านสันตนาการควรควบคุมโดยให้มีใบสั่งโรคจากแพทย์เพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมกับอาการของแต่ละคน ดึงเข้าไปหากัญชามาเสพรักษาตัวเอง <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, เดลินิวส์,มติชน, sondhitalk, news1live, innnews, linetoday, newtv, topnews,)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กล่าวถึงกรณีภาครัฐจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ว่า สธ.เริ่มขับเคลื่อนผลักดันกัญชาเพื่อนำไปเป็นตัวยุติให้คนเลิกยาเสพติดได้ เป็นไปตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 ไทยในฐานะภาคีจะต้องกำหนดให้มีมาตรการทางเลือกกับผู้เสพยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษา โดยอ้างอิงผลการศึกษาวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ที่พบว่ากัญชาทำให้เกิดการเสพยาเสพติดน้อยกว่าเหล้าและบุหรี่ ข้อมูลในปี 2563 ประชากรทั่วโลกใช้กัญชามากที่สุดถึง 209 ล้านคน รองลงมาคือกลุ่มฝิ่นหรือยาบ้า แต่สาเหตุการเสียชีวิตสูงที่สุดมาจากการเสพยากลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์ นอกจากนี้กัญชายังเป็นสมุนไพรที่ช่วยทดแทนเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติดที่รุนแรง สะท้อนให้เห็นว่ากัญชาอันตรายน้อยกว่าอย่างชัดเจน และการเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงกัญชา ทั้งทางการแพทย์และนันทนาการอย่างมีการควบคุมให้เหมาะสม จะทำให้อลดความรุนแรงจากยาเสพติดอื่น ๆ ได้ 	
<p>สร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>มหกรรมแก้หนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., thebetter, thansettakij, inn, bangkokbiznews, trueid, tnn, hfocus, newtv, sondhitalk)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 14 ที่ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรม จ.สุโขทัย ภายในงานมีการมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่จ.สุโขทัย การให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้เช่าซื้อรถ, หนี้บัตรเครดิต, หนี้ส่วนบุคคล ในการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมปลดภาระผู้ค้ำประกัน ไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา และรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี รับส่วนลดจบหนี้ ลดดอกเบี้ย ลดค่างวด ขยายเวลาในการผ่อนชำระหนี้ และสิทธิพิเศษจากสถาบันการเงิน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ รมว.สธ. เผยว่าจะเดินทางแก้หนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีข้อมูลว่าเป็นหนี้กว่า 35,000 คน สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อสม. เข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ตลอดจนช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ พร้อมหารือ กยศ. เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 26 มิ.ย.นี้</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, บ้านเมือง, ผจก., แนวหน้า, , ไทยรัฐ, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ร่วมวิ่งระยะ 5 กม. หลังเป็นประธานเปิดการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024 รณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีนักวิ่งร่วมแข่งขันกว่า 8,000 คน จัดโดยกรมอนามัย และสมาคมก้าวท้าใจ ร่วมกับ สสส., และภาคีเครือข่าย ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันปรากฏว่า แชมป์โอเวอร์ออลชาย ได้แก่ เพาะดู เดเรซา เดเกฟา นักวิ่งชาวเอธิโอเปีย ทำเวลาได้ 31.12 นาที ขณะที่ ประเภทโอเวอร์ออลหญิง เป็นของ เซอร์คาเลม เมคอนเนน จากเอธิโอเปีย เวลา 35.14 นาที ส่วนนักวิ่งสัญชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุด คือแชมป์ 10K ชายไทย ได้แก่ วิชา แซ่จาง เวลา 35.23 นาที ส่วนฝ่ายหญิงไทย แชมป์เป็นของ โสรยา ตีวงค์ เวลา 39.43 นาที</p>	
<p>ไทย-ลาวประชุมแพทย์พื้นบ้านน้ำโขง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. และรองรมว.สธ. สปป.ลาว ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดการประชุมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด การเอาชนะวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ดั้งเดิม ที่รร.รอยัลนาคารา และคอนเวนชันฮอลล์หนองคาย จ.หนองคาย นายสันติกล่าวว่า WHO ตระหนักถึงการนำภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์พื้นบ้านมาใช้ดูแลสุขภาพประชาชน การประชุมครั้งนี้ได้เชื่อมโยงการแพทย์พื้นบ้านกับวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก 6 ประเทศ หมอพื้นบ้านนักวิชาการ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา 300 คน มีกิจกรรม อาทิ การสาธิตภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านเด่น (Show case) การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ฐานข้อมูลหมอพื้นบ้านกว่า 50,000 คน และตำรับยาแผนไทย/พื้นบ้านกว่า 250,000 ตำรับ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ดูแลสุขภาพสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับประชากรลุ่มน้ำโขง</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษก สธ. เผย รมว.สธ. เตรียมแต่งตั้ง คทง.บูรณาการเพื่อปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุรีไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จากปัญหาการแพร่ระบาดของบุรีไฟฟ้าเข้าไปในสถานศึกษาที่รุนแรงขึ้น โดยจะดำเนินการปราบปราม ล่อซื้อ ขยายผลให้เด็กและผู้ปกครองแจ้งเบาะแส นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และเพิ่มโทษจากการทำผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 25 (10) และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่ผู้ค้าออนไลน์ จากฐานความผิดเดิม คือตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244, ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุรีไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาราชาอาณาจักร พ.ศ. 2557 ซึ่งทุกกรณีมีโทษทั้งจำและปรับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3plus, thaipbs)</p> <p>- เพงสายไหมต้องรอด เข้าช่วยเหลือเด็กอายุ 1 ขวบ 7 เดือน จากกรณีแม่ของเด็กถ่ายคลิปวิดีโอลูกตม้น้ำกระท่อมและสูบบุหรี่ไฟฟ้าลงโซเชียลมีเดีย พบว่าแม่อายุเพียง 17 ปี ซึ่งยอมรับว่าลูกสูบบุหรี่ไฟฟ้าตามคลิปวิดีโอจริง และเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ 2 เดือน เป็นการสูบบุหรี่โดยสมัครใจ ไม่ได้บังคับ หากไม่ให้สูบลูกจะร้องอแง ขณะที่อายุของเด็กเตรียมรับหลานมาเลี้ยงดู และจะไม่ปล่อยให้เด็กเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก ทั้งนี้ ทีมสหวิชาชีพ เตรียมลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อมในการเลี้ยงดู หากพบครอบครัวไม่สามารถดูแลเด็กได้ ทาง ก.พัฒนาสังคมฯ จะเป็นผู้ดูแลเอง</p> <p>- รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รพ.รามาริบัติ กล่าวว่า กรณีนี้เป็นเด็กอายุน้อยที่สุดที่พบว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมเสนอควรเร่งแก้ปัญหาในระยะยาว เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในครอบครัวอื่น โดยต้องให้ความรู้ถึงอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อที่ประชาชนเข้าถึง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงเข้าถึงและใช้บุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มการณรงค์มากขึ้นด้วย</p>	
<p>เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผจก., มติชน, fm91bkk, sonthitalk, bangkokbiznews, thebangkokinsight, newtv, inn, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยถึงการเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ว่า กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ ในปีนี้ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 10-20 ในช่วงเดือนส.ค. -ต.ค. จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง 35 จังหวัด เตรียมความพร้อมรองรับ 6 มาตรการ คือ เตรียมแผนป้องกันอาคารสถานที่, เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ ไปไว้ในที่ปลอดภัย, สำรองยา/เวชภัณฑ์ตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ พร้อมจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง และรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินทันที</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, hfocus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดี กรมคร. เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 9 -15 มิ.ย.67 พบผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องรักษาตัวใน รพ. 2,881 ราย ปอดอักเสบ 748 ราย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 339 ราย เสียชีวิต 7 ราย โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป การระบาดเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ยังพบใน รร. เรือนจำ ค่ายทหาร เนื่องจากการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก พร้อมเน้นย้ำสถานศึกษาคัดกรองเด็ก นร.ทุกเช้า หากพบมีอาการระบบทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัย และแจ้งผู้ปกครองพาไปรักษา หรือหากพบการป่วยเป็นกลุ่มก้อนให้แจ้ง จนท.สธ.ในพื้นที่ทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, INN, ch3plus, thebangkokinsight, one31, nation, amarin , thebetter, posttoday, springnews, ch8, thaipbs, js100)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ โพสต์ผ่าน X ระบุ ขออนุญาตลาป่วย เพราะติดโควิด รู้สึกอ่อนเพลียตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีอาการไข้เล็กน้อย พร้อมขอกักตัวที่ใกล้ชิดช่วงที่ผ่านมา จะรีบรักษาตัวให้หายและกลับไปทำงานโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ คาดว่าวันพุธที่ 19 มิ.ย. จะกลับมาปฏิบัติราชการได้ตามปกติ</p> <p>วัคซีนโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. กล่าวถึง ประเด็นการนำวัคซีนโควิดเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์คล้ายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ให้ฉีดฟรี 7 กลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ว่า ต้องรอคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งจะมีข้อมูลวิชาการต่างๆ ถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีนโควิด จากนั้นต้องนำเสนอต่อ สปสช. ทั้งนี้ ต้องเข้าใจว่า โควิดสายพันธุ์เปลี่ยนไปตลอด วัคซีนที่มีอยู่ยังพัฒนาตามไม่ทันเชื้อโควิด ดังนั้น แม้วัคซีนจะมีประสิทธิภาพ แต่ก็จะไม่มากเหมือนเดิม ดังนั้น ขอให้รอคณะอนุกรรมการสร้างเสริมฯ รวบรวมข้อมูลตรงนี้ก่อน</p>	
<p>ไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์ linrtoday, sonthitalk, news1live)</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กกระแสบู๊นข้อความว่า ไข้เลือดออก การระบาดในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ถ้าดูจากแผน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>heat map ที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬา ทำการศึกษาในรอบ 10 กว่าปี โดยใช้ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข จะเห็นได้ว่าไข้หวัดใหญ่จะระบาดปีเว้นปี หรือปีเว้น 2 ปี เมื่อปีที่แล้วมีการระบาดอย่างมาก หลังจากนั้นการระบาดก็ลดลง เดือนที่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป จนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายน ขณะนี้จะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้ว การระบาดของไข้หวัดใหญ่น้อยกว่าปีก่อนๆมาก และมีแนวโน้มว่าการระบาดจะน้อยลงกว่าปีที่แล้วมาก</p>	
<p><u>ไขว้ความสำเร็จผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- ผศ.(พิเศษ) นพ.ธนศ ไทยดำรงศ รพ.ราชวิถี เผยนับตั้งแต่ รพ.ราชวิถี เปิดศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563 จนถึงปัจจุบัน ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดไปแล้วกว่า 664 ราย ซึ่ง รพ.ฯ มีความเชี่ยวชาญ และเป็น รพ.แห่งแรกใน สธ. ที่นำร่องด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ เพื่อศึกษาพัฒนาการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดที่แม่นยำในการรักษา และลดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงโรคที่ต้องอาศัยการผ่าตัดที่ซับซ้อนในหลายระบบ</p>	
<p><u>มึนยาน เดือนแห่งการรณรงค์ส่งกำลังใจให้ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- เสนอบทความ โดยนำเสนอข้อมูลจาก นพ.สาริศ อารยะพงษ์ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ระบุว่า เดือนมิ.ย.ของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ส่งกำลังใจเฉลิมฉลองยกย่องให้ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง เป็นแรงบันดาลใจและแรงสนับสนุนให้กับผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัย ครอบครัวผู้ดูแลและบุคคลใกล้ชิด ว่า มีโอกาสมีชีวิตที่สวยงาม มีความหมาย และสมบูรณ์ได้หลังจากการวินิจฉัยโรคมะเร็ง รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความท้าทายที่ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งต้องเผชิญ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอยกย่องและให้เกียรติผู้ป่วยมะเร็งที่สามารถต่อสู้กับโรคร้ายได้อย่างกล้าหาญและอดทน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งความรู้ ความเข้าใจ และส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งทุกท่าน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข</p>	
<p><u>คู่มืออบเชาน่า</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ทิมสบูปเดลินิวส์</p> <p>- กรณีหญิงสูงอายุรายหนึ่ง เสียชีวิตภายในห้องเชาน่า ของสถานี่ออกกำลังกายหรือฟิตเนสแห่งหนึ่ง ซึ่งมีข้อกลางแคลงใจหลายประเด็น ทั้งนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มีคู่มือ "แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทสถานี่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร" เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการด้านนี้ รวมถึงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ แนะนำให้ผู้ให้บริการ ควรอยู่ในห้องเชาน่าไม่เกิน 3-5 นาที ผู้ และบุคคลที่ควรต้องระวังในการทำเชาน่า ได้แก่ โรคหัวใจ-ความดันโลหิตสูง, ผู้ดื่มแอลกอฮอล์, ไมเกรน ควรปรึกษาแพทย์ก่อน และถึงแม้แพทย์อนุญาตก็ต้องค่อย ๆ ทำทีละน้อยก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ทำเพิ่ม โดยทั้งผู้ทำ ผู้ให้บริการต้องใส่ใจ เพื่อให้เชาน่าก่อเกิดประโยชน์ ไม่เกิดโทษ ไม่ก่ออันตราย</p>	
<p><u>ร้านซ่อมจักรยานเป็นอันตราย</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสถาบันการเดินและการจักรยานไทย เผยจากประกาศ ก.สธ.ว่าด้วยกลุ่มกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2558 ถือว่าร้านจักรยานเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะรถจักรยานเป็นยานพาหนะแบบหนึ่ง ทั้งนี้ สธ.ซึ่งรวมถึงกรมอนามัยได้แนะนำมาตลอดให้ประชาชนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพ เพื่อลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาล หากทว่ากรมฯ ตีความกฎหมายอย่างแคบ ๆ แล้วทำให้การใช้จักรยานเกิดปัญหาขึ้น ไม่รู้จะเอาจักรยานไปซ่อมที่ไหน จึงอยากขอให้กรมอนามัยหันกลับไปตีความกฎหมายนี้อย่างกว้าง และทำความเข้าใจให้สังคมกระจ่างด้วย</p>	
<p><u>สสส.- ม.มหิดล เปิด “รายงานสุขภาพคนไทย 2567”</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ themasterth</p> <p>-สสส. จัดเวทีการประชุม Forum สุขภาพคนไทย 2567 เปิด “รายงานสุขภาพคนไทย 2567” นำเสนอข้อมูล 11 ตัวชี้วัดเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภาพคนไทยในมิติต่าง ๆ โดยพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างมาก ทั้งระบบสาธารณสุข บริการข้อมูล การศึกษา วัยเรียนใช้อินเทอร์เน็ตไปกับสื่อ Social มากที่สุด พนันออนไลน์ แกดคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักและขาดมาตรการที่ชัดเจน รวมถึง 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพปี 2567 พร้อมเรื่องพิเศษประจำฉบับ คือ “ความเครียด ภัยเงียบของสังคมไทย” จากข้อมูลกรมสุขภาพจิตเมื่อเดือน มี.ค.65 พบว่า ประชาชนมี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความเครียดสูงขึ้น 2.1 เท่า โรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 4.8 เท่า เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายถึง 5.9 เท่า โดยส่วนใหญ่คนมุ่งดับความเครียดด้วยวิธีต่าง ๆ แต่ไม่ได้มุ่งค้นหาสาเหตุหรือทางแก้เหตุ เช่น การใช้ความรุนแรง การเบี่ยงเบนความสนใจของตนเอง ที่อาจนำไปสู่ผลกระทบสุขภาพ อย่างการติดยาเสพติด เหล้า หรือใช้สารเสพติด</p>	
<p>สสส.ร่วมภาคีเครือข่ายพัฒนา'กังสดาล' เป็นย่านสตรีทฟู้ดเพื่อสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews)</p> <p>- สสส.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA สำนักงานขอนแก่น พร้อมด้วย สสจ.ขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารริมทางเท้า หรือสตรีทฟู้ด (Street Food) ย่านกังสดาล ถนนกัลปพฤกษ์ เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งอยู่ติดริม.ขอนแก่นจำนวน 20 กว่าร้าน เป็นย่านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยให้แต่ละร้านเลือกทำเมนูสุขภาพร้านละ 1 เมนู เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่เป็นลูกค้าประจำ โดยมีเชฟชื่อดังของเมืองขอนแก่น มาให้ความรู้ พร้อมแนะนำเมนูเพื่อสุขภาพผู้บริโภคปลอดภัย</p>	
<p>บั้งไฟระเบิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, one31, ch7, pptv, ch8, thaipbs, workpoint23, thainews)</p> <p>- หน่วยกู้ชีพตำบลโพธิ์ศรีสว่าง รับแจ้งเหตุบั้งไฟระเบิดที่ด้านหลังวัดพระธาตุอุบลมุง บ้านสร้างบุ ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพหนองจ.ร้อยเอ็ด พบผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นชายและหญิงประมาณ 30 ราย มีแผลฉีกขาดและรอยไหม้ตามตัว มีผู้บาดเจ็บอาการสาหัสหมดสติไม่รู้สีกตัว 2-3 ราย จึงเร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล พร้อมนำส่ง รพ.โพหนอง</p>	
<p>อากาศร้อนจัดคร่าชีวิตผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ในซาอุดีอาระเบีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, สวพ.91, จส.100, sondhitalk, topnews, pptvhd36, linetoday ch7, ch3, thethaiger, thaiPBS, news1live)</p> <p>-สภาพอากาศร้อนจัดในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ ในซาอุดีอาระเบีย คร่าชีวิตผู้แสวงบุญไปจำนวนหนึ่ง โดยรายงานของสื่อจอร์แดนระบุว่า มีผู้แสวงบุญชาวจอร์แดน 14 คน เสียชีวิตจากโรคฮีทสโตรก ระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์ และอีก 17 คนยังติดต่อกันไม่ได้ ด้านสื่อของซาอุดีอาระเบีย รายงานว่า ศูนย์ฯ ที่อยู่ใกล้กับภูเขอาราฟัต (Arafat) หนึ่งในสถานที่แสวงบุญสำหรับพิธีฮัจญ์ รักษาผู้ป่วยจากคลื่นความร้อนไปแล้วถึง 225 ราย.</p> <p>ขณะที่ โฆษกกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดพิธีฮัจญ์แนะนำให้ผู้ร่วมพิธีถือร่มไปด้วย และดื่มน้ำเพื่อรักษาร่างกายไม่ให้มีภาวะขาดน้ำท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว พร้อมเตือนว่า แดดร้อน อุณหภูมิระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์ 14-19 มิถุนายน 2567 อาจแตะ 48 องศาเซลเซียส</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	